

THÔNG BÁO

Kết luận của Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh tại cuộc họp giao ban tháng 3 năm 2025.

Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh tại cuộc họp giao ban mở rộng ngày 11/3/2025, sau khi nghe các ban, Văn phòng báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ và các văn bản liên quan, ý kiến thảo luận của các đại biểu, Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh đã thống nhất kết luận:

1. Về thực hiện nhiệm vụ được giao

Giao các ban, Văn phòng Liên đoàn Lao động tỉnh, các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh bám sát mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2025 để tham mưu chỉ đạo các cấp công đoàn đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ được giao theo Quyết định số 465/QĐ-LĐLĐ ngày 10/3/2025 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh, nhất là công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, công tác tuyên truyền, công tác đại diện, chăm lo bảo vệ đoàn viên, người lao động...; Tiếp tục chỉ đạo các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và tham mưu cho Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh để tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-TLĐ ngày 03/8/2015 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn và 05 năm thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-LĐLĐ ngày 18/12/2019 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Tĩnh về nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát và hoạt động của ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp (*Cấp trên trực tiếp cơ sở hoàn thành trước ngày 25/3, cấp tỉnh hoàn thành trước 30/3*).

Các ban, Văn phòng Liên đoàn Lao động tỉnh, các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch công tác năm, chương trình công tác toàn khóa; Làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, công tác chính trị, tư tưởng trong cán bộ, đoàn viên để bảo đảm các hoạt động công đoàn được triển khai một cách bình thường, không vì chủ trương sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy mà ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

2. Về chỉ đạo hoạt động Tháng Công nhân năm 2025

Thống nhất tổ chức điểm “Lễ phát động Tháng Công nhân năm 2025” tại Công đoàn các Khu kinh tế tỉnh. Giao Ban Nghiệp vụ phối hợp Văn phòng và Công đoàn các Khu kinh tế tỉnh xây dựng kế hoạch, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức Lễ phát động đảm bảo quy mô, thiết thực, hiệu quả cao.

Căn cứ vào điều kiện thực tiễn, các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở phối hợp với chính quyền cùng cấp hoặc xem xét lựa chọn CĐCS trực thuộc có đông đoàn viên, công nhân lao động để tổ chức điểm phát động Tháng Công nhân ở đơn vị mình.

3. Về một số nội dung quan trọng khác

- Thực hiện chủ trương của Trung ương, của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh về một số nội dung, nhiệm vụ tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh thông báo dừng triển khai Dự án xây dựng Trụ sở Liên đoàn Lao động tỉnh, đồng thời chấm dứt hợp đồng thuê Trụ sở làm việc tạm tại Trung tâm dịch vụ việc làm Thanh niên thuộc Tỉnh đoàn Hà Tĩnh; Chuyển Công đoàn Khối Đảng tỉnh và Công đoàn Khối Chính quyền tỉnh đang làm việc tại địa điểm thuê về sắp xếp, bố trí làm việc tại Trụ sở cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh.

Giao Ban Tài Chính phối hợp Văn phòng và các bộ phận liên quan thông tin, làm việc với các đơn vị liên quan, đồng thời tham mưu xử lý, nghiệm thu thanh toán đối với một số hợp đồng về xây dựng hồ sơ, bản vẽ thiết kế, công tác chuẩn bị đầu tư chưa hoàn thành (nếu có); thực hiện thủ tục nghiệm thu, thanh lý hợp đồng thuê Trụ sở và thanh toán hợp đồng sửa chữa nhà làm việc tạm. Văn phòng khảo sát, đề xuất sửa chữa, bổ sung một số hạng mục thiết yếu, công trình vệ sinh hư hỏng tại Nhà làm việc hiện nay của Liên đoàn Lao động tỉnh để đáp ứng nhu cầu làm việc, sinh hoạt của cơ quan và 02 Công đoàn Khối mới thành lập.

- Ban Tài Chính phối hợp với các ban, Văn phòng thực hiện thanh quyết toán kịp thời các khoản đã ứng chi hoạt động; Hướng dẫn các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức hoạt động đến đâu thì thanh toán đến đó, tuyệt đối không để tồn đọng hồ sơ tài chính, đồng thời bảo đảm không được chi vượt mức bình quân dự toán được giao để khi thực hiện các quyết định liên quan đến sáp nhập, giải thể sẽ không bị động, gây khó khăn cho công tác quyết toán, bàn giao.

- Đồng ý chủ trương chuyển nguồn cấp ứng sang cấp kinh phí hoạt động của các đơn vị: Công đoàn ngành Y tế, Công đoàn ngành Nông nghiệp, Công đoàn ngành Công Thương, Công đoàn ngành Giao Thông - Xây dựng tại Quyết định số 382/QĐ-LĐLĐ ngày 17/01/2025 của LĐLĐ tỉnh. Giao Ban Tài Chính quyết toán 2 tháng đầu năm 2025 cho các công đoàn ngành đã kết thúc hoạt động theo mức chi bình quân tại Quyết định số 79/QĐ-LĐLĐ ngày 04/01/2024 và các chi phí hợp lệ, hợp pháp khác.

- Đồng ý phân bổ định mức kinh phí hoạt động cho các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở năm 2025 như sau:

+ Chi phí hoạt động thường xuyên: phân bổ 1,5 triệu đồng nhân với số CĐCS khối HCSN trực thuộc và 02 triệu đồng nhân với số CĐCS khối SXKD trực thuộc.

+ Chi phí quản lý: 120 triệu/CĐCTTCS.

+ Chi phí tổ chức các hoạt động chuyên đề: Hỗ trợ tổ chức Tháng công nhân 20 triệu/CĐCTTTCS; hỗ trợ tổ chức Tết sum vầy 20 triệu/CĐCTTTCS; hỗ trợ thực hiện công tác kiểm tra, giám sát 10 triệu/CĐCTTTCS.

Riêng Công đoàn Khối Đảng tỉnh chỉ có 24 CĐCS khối HCSN, không đủ chi phí hoạt động tối thiểu và Công đoàn các Khu kinh tế tỉnh có phát sinh nhiều quan hệ lao động phức tạp nên giao tăng thêm 20% chi phí hoạt động thường xuyên và chi phí hoạt động quản lý cho mỗi đơn vị.

Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh thông báo để các đơn vị, cá nhân liên quan biết, tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh;
- Các ban, VP LĐLĐ tỉnh;
- Các công đoàn cấp trên TT cơ sở;
- Lưu: VT.

**TL. BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Mỹ Lệ